

# **Thông qua quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030**

(CT) - Ngày 19-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành và đơn vị có liên quan để xem xét thông qua quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ là cơ quan chủ trì lập quy hoạch, đơn vị tư vấn thực hiện là Viện nghiên cứu Giáo dục thuộc Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Theo đề án quy hoạch được đơn vị tư vấn và Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ đề xuất, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển mạnh cho giáo dục, đào tạo trong thời gian tới thông qua các giải pháp về tăng cường đầu tư phát triển các cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đồng thời đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác dạy và học. Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc mở rộng quy mô đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Cơ sở hạ tầng, quy mô trường lớp ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông được mở rộng sắp xếp một cách hợp lý, đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo có đủ chỗ và tăng tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường, đủ điều kiện cho sự phát triển toàn diện học sinh. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp... Thực hiện theo quy hoạch, dự kiến đến năm 2030, thành phố sẽ xây mới 183 trường (trong đó có 129 trường thành lập mới, còn lại là các trường được cấp xây mới tại địa điểm mới), với diện tích đất xây trường được mở rộng thêm 145 ha. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm là 507 trường, bình quân tăng 40 trường/năm. Gần 100% xã phường có trường trung học cơ sở và trên 80% xã phường có trường mầm non, trung học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng thêm 5.350 người, trong đó có hơn 5.000 giáo viên và số giáo viên và cán bộ được đào tạo nâng chuẩn là 4.800 người. Tổng nguồn kinh phí để thực hiện đề án trên là 9.613 tỉ đồng, trong đó có 90% từ nguồn ngân sách nhà nước, còn lại khoảng 10% từ nguồn xã hội hóa.

Tại cuộc họp, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với phần lớn các nội dung đề ra của đề án và cho rằng đây là đề án quy hoạch cần thiết và khả thi. Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị, đề án cần bổ sung, cập nhật các số liệu mới nhất về thực trạng

giáo dục đào tạo của thành phố hiện nay. Mặt khác, ngoài việc giáo dục nâng cao trình độ học vấn cũng cần gắn với việc nâng cao kỹ năng sống và giáo dục, rèn luyện về thể chất...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã thống nhất thông qua đề án quy hoạch nhưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề án trình UBND phê duyệt. Trong đó, cần chú ý cập nhật lại các số liệu mới một cách đầy đủ và cần phải quan tâm việc tăng cường giáo dục thể chất, từng bước đưa các môn thể thao vào học đường; chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ; đặc biệt cần tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, cố gắng nâng tỷ lệ vốn xã hội hóa lên ít nhất khoảng 20% so với tổng vốn đầu tư phát triển cho giáo dục và đào tạo thời gian tới.

KHÁNH TRUNG